



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 27 ตุลาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ปาล์ม-เงาะ-ไถ่เนื้อราคาถูบรยได้เกษตรกรก.ย.รุด4%	ฐานเศรษฐกิจ
2. ประชาชาติธุรกิจ: แก่พีชผลตกต่ำก่อนรากลู้าล่มสลย	ประชาชาติธุรกิจ
3. คอลัมน์: กีฬารอบวัน: พณ.จับมือสสส.จัดเดิน-วิ่ง	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
4. 'ครูเลย'เกษียณวัยเงินออมสหกรณ์สูญอ้างแจ้งแชร์ลตเตอร์	มติชน (กรอบบ่าย)
5. จัดวิ่งเพื่อสุขภาพบริโภคอาหารปลอดภัย22-23ธ.ค.นี้	สยามกีฬา
6. คอลัมน์: บุคคลในข่าว	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
7. คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: เพิ่มที่ปลูกข้าวโพด	ไทยรัฐ
8. CPF ยกระดับคอนแท็คฟาร์มไถ่เนื้อ	สยามธุรกิจ
9. 'พาณิชย์'เร่ง3เดือนแก้ราคาเกษตร	กรุงเทพธุรกิจ
10. ครูเลยช็อกส่งหุ้นเงินออมสูญอ้างลงทุนค้าลตเตอร์แจ้งยับ	มติชน
11. คอลัมน์: มุมข่าวราชการ	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อข่าว : ปาล์ม-เงาะ-โกโก้ราคาควมรายได้เกษตรกรก.ย.รูด4%

วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2561

ฉบับที่ : 3413 หน้า : 21(บนซ้าย)

ปาล์ม-เงาะ-โกโก้ราคาควมรายได้เกษตรกรก.ย.รูด4%

สก.เผยดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนกันยายนลดลง4.04% จากช่วงเดียวกันของปี 2560 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา จะออกตลาดมากช่วงตุลาคม

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาพรวมรายได้ของเกษตรกรวัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนกันยายน 2561 ลดลง 4.04% จากเดือนกันยายน 2560 โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเดือนกันยายน 2561 ลดลงจากเดือนกันยายน 2560 6.00% สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ปาล์ม น้ำมันราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือเป็นจำนวนมาก ประกอบกับความต้องการใช้บริโภคและอุตสาหกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง ลองกอง เงาะ ราคาลดลงเนื่องจากเป็นผลผลิตจากภาคใต้ ซึ่งอยู่ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุกตัว โกโก้ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตยังคงออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ประกอบกับการบริโภคชะลอตัว

สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแป้งมัน และลานมันสำปะหลัง ลำไย ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกันยายน 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2560 2.08% สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ลองกอง ปาล์ม น้ำมัน ใ้เนื้อ และไข่ไก่

หากมองแนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนตุลาคม 2561 คาดว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 0.19% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.78% ด้านสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตออกมากในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา

อย่างไรก็ตาม เดือนพฤศจิกายน 2561 ดัชนีรายได้เกษตรกร คาดว่าอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว ■

รหัสข่าว: C-181028022075 (27 ต.ค. 61/07:20)

หน้า: 1 / 1

iQNewsAlert™

บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
หัวข้อข่าว : ประชาชาติธุรกิจ: แก๊พีซผลตกต่ำก่อนรากลูกล่มสลาย

วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2561
ฉบับที่ : 5092 หน้า : 2(บน)

แก๊พีซผลตกต่ำก่อนรากลูกล่มสลาย



ช่วงเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรสำคัญ อาทิ ข้าวเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ ปีนี้มาถึงพร้อม ๆ กับวัฏจักรราคาที่สูงขึ้นยังเป็นขาลง นำหวังว่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีซึ่งผลผลิตพืชหลายชนิดจะทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นอีก เกษตรกรจะยิ่งได้รับความเดือดร้อน

ส่งผลให้การเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำมีบ่อยครั้งขึ้น ล่าสุด เกษตรกรชาวสวนปาล์มในจังหวัดกระบี่ระดมเกษตรกรชาวสวนปาล์มในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้รวมตัวกันประท้วงใหญ่ หลังผลผลิตปาล์มราคาร่วงลงเหลือ 2.5 บาท/กก. หนักสุดในรอบหลายสิบปี

ประกอบกับความไม่พอใจที่ถึงขณะนี้ราคาขายยังไม่กระเตื้อง ทั้งที่รัฐบาลเคยให้คำมั่น และออกมาตรการให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนน ฟูตปาต ลูวี่ง สระน้ำ ลานกีฬา ฯลฯ ตั้งเป้าหมายรับซื้อยาง 2 แสนตัน แต่ในทางปฏิบัติค่อนข้างล้มเหลวเพราะทำได้แค่หลักพันตันเท่านั้น

ไม่แปลกที่เศรษฐกิจภาคใต้ซึ่งพึ่งพารายได้จากพืชเศรษฐกิจ หลักอย่างยางพารา ปาล์มน้ำมัน จะอยู่ในสภาพพุบไม่ฟื้น แถมเคราะห์ร้ายผลผลิตมะพร้าว กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ ฯลฯ

เจอวิกฤตราคาล่มซ้ำ แนวโน้มที่กำลังซ่อภาคใต้ซึ่งที่ผ่านมาตั้งลงหนักจะโงหัวได้คงต้องใช้เวลาอีกนาน

ขณะที่เกษตรกรในภาคกลาง เหนือ อีสาน ตะวันออก ก็ประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำมากบ้างน้อยบ้างไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานตัวเลขดัชนีรายได้เกษตรกรช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่า ภาพรวมรายได้อยู่ที่ 149.24 ลดลงจากเดือนกันยายน 2560 ร้อยละ 4.04

เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวลดลงร้อยละ 6.00 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาตกลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ลงกอง เงาะ และไก่เนื้อ ส่วนดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.08 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ลงกอง ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ ไช้ไก่

ประเด็นเรื่องรายได้กับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำจึงยังเป็น ปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไข หากต้องการสร้างสมดุลระหว่างภายในกับนอกประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามการค้าที่มีแนวโน้มรุนแรงและจะกระทบการส่งออกตั้งแต่ปีจนถึงปีหน้า

ด้วยเงื่อนไขที่มีจำกัดท่ามกลางความสับสนและ ปัจจัยลรอบด้าน จากนี้ไปรัฐบาลต้องทำทุกวิถีทางตอบโจทยสารพัดปัญหาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศให้ได้ เพราะหากปล่อยเวลาให้เนิ่นนานออกไป ภาคการเกษตร เศรษฐกิจจากรากหญ้าที่อ่อนล้าอยู่แล้วจะยิ่งติดหล่มลึกเสี่ยงจะล่มสลาย

Section: First Section/กีฬา

วันที่: อาทิตย์ 28 ตุลาคม 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10196

Col.Inch: 7.24

Ad Value: 11,946

หน้า: 9(ซ้าย)

PRValue (x3): 35,838

Clip: Full Color

คอลัมน์: กีฬารอบวัน: พณ.จับมือสสส.จัดเดิน-วิ่ง



พณ.จับมือสสส.จัดเดิน-วิ่ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย “Great Food Good Run 2018” จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข, สสส. และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ในวันที่ 22-23 ธ.ค. ที่สนามกีฬาแห่งชาติ ศูนย์ลาคัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.นี้ ที่เว็บไซต์ www.thaijogging.org

**'ครูเลย' เกษียณไว้ออม
เงินออมสหกรณ์สุญ
อย่างแจ้งชัดตลอดเตอรี
กลุ่มครูเกษียณไว้ออม เป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไปขอ
ถอนหุ้นที่ลงไว้กลับได้รับแจ้ง
ราคาหุ้นเป็นศูนย์ (อ่านต่อหน้า 2)**

ต่อจากหน้า 1

ครูเลย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเลย มีตัวแทนครูเกษียณราชการมาร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ.เลย ได้ลงทุนซื้อหุ้นสหกรณ์เพื่อเป็นเงินออม โดยหักเงินเดือนทุกเดือนระหว่างรับราชการ เมื่อเกษียณอายุราชการจะถอนหุ้นเพื่อนำเงินออมมาใช้จ่ายและนำไปหักใช้หนี้เงินกู้ สอบถามไปยังผู้บริหารสหกรณ์กลับได้รับคำตอบว่าหุ้นมีสภาพเป็นศูนย์แล้ว

นางธนพรณก ศรีมังคละ ข้าราชการครูบำนาญหนึ่งในตัวแทนกลุ่มดังกล่าว กล่าวว่า เพิ่งเกษียณอายุราชการช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา และรับเงินเดือนข้าราชการบำนาญครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ประมาณ 39,000 บาท จากปกติตอนรับราชการรับเงินเดือนละ 60,000 กว่าบาท เงินบำนาญจำนวนดังกล่าวไม่พอค่าใช้จ่ายและใช้หนี้ของสหกรณ์ ตอนนั้นตนและเพื่อนได้รับความเดือดร้อนมาก เนื่องจากหลังเกษียณอายุราชการก็ไม่มีสิทธิจะกู้ได้อีกต่อไปได้ "พวกเราในขณะรับราชการ

ได้ซื้อหุ้นของสหกรณ์ไว้ เพื่อหวังเก็บเป็นเงินออมหลังเกษียณราชการไป และก็ถูกหักเงินเดือนค่าหุ้นค่าเงินกู้ไปทุกเดือน ก็ไม่เดือดร้อนนัก แต่มาตอนนี้พวกเราที่เป็นข้าราชการเกษียณที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์เมื่ออยู่ประมาณ 200 คน หลังจากเกษียณเงินที่เคยรับจาก 60,000 กว่าบาท เหลือแค่ 30,000 กว่าบาท คงไม่พอค่าใช้จ่ายแน่เพราะต้องถูกหักจากสหกรณ์ในส่วนเงินที่เคยกู้มา จึงไปพบเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์อยากเอาเงินหุ้นที่มีไว้จำนวน 590,000 กว่าบาท มาหักเป็นค่าใช้จ่ายที่เคยกู้ไปจำนวนหนึ่งและเหลือหุ้นไว้สัก 1 เปอร์เซ็นต์ก็พอ เพื่อนที่เกษียณพร้อมกันแต่เขาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย (สหกรณ์ครูประถม) เขาก็เอาเงินออมที่เก็บไว้ไปใช้หนี้ที่กู้มา เพื่อให้เงินที่จะส่งสหกรณ์ฯลดลง เงินเดือนจะได้เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในประจำวัน เราเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ.เลย ก็อยากจะทำเหมือนเพื่อนบ้าง แต่หุ้นกลับเป็นศูนย์" นางธนพรณกกล่าว

นางธนพรณกกล่าวว่า เมื่อเข้าปรึกษาเพื่อถอนหุ้นกับผู้บริหารของสหกรณ์ได้รับคำตอบว่าเงินออมหรือเงินหุ้นได้มีสภาพเป็นศูนย์ไปแล้ว ไม่มีเงินเหลือเนื่องจากขาดทุนแชร์ตลอดเตอรี จึงทราบว่าเป็นตนและเพื่อนออมมาทั้งชีวิตในบัญชีของสหกรณ์ไม่เหลือแล้ว นอกจากนั้นเพื่อนๆ พี่ๆ ที่เกษียณก่อนหน้านั้นก็โดนเหมือนกันหมด บางรายต้องกู้เงินร้อยละ 10 มาใช้จ่าย อีกทั้งเงินที่กู้ไปกับสหกรณ์ก็ยังคงใช้หนี้เหมือนเดิม

"พวกเราเดือดร้อนกันมาก หลังเกษียณจะอยู่ได้อย่างไร อยากจะวิ่งวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งภาครัฐลงมาดูแลความเดือดร้อนของข้าราชการเกษียณบ้าง" นางธนพรณกกล่าว

ด้านว่าที่ ร.ท.ยุทธชาติ ไชยบุตร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ.เลย กล่าวว่า เป็นปัญหาสะสมมาตั้งแต่ปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญฯได้ไปทำสัญญาโครงการสลาก

ตลอดเตอรี ประกอบด้วย โครงการที่ 1 มูลค่าการลงทุน 445 ล้านบาท และโครงการที่ 2 มีมูลค่า 365 ล้านบาท โครงการที่ 3 มูลค่า 445 ล้านบาท หลังจากนั้นได้มีการระดมทุนค่าขายตลอดเตอรี โดยที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกในปี 2553 มีมติให้ค่าสลากจำหน่ายเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก ต่อมานายทะเบียนสหกรณ์คืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งให้ระงับโครงการดังกล่าว เพราะวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่สามารถจะค้าขายได้และผิด พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 ขณะเดียวกันบริษัทคู่ค้ากลับไม่ส่งตลอดเตอรีให้กับสหกรณ์ กรณีนี้สหกรณ์ได้ฟ้องบริษัทคู่ค้า และชนะคดีมาแล้วมูลค่าเสียหาย 1,200 ล้านบาท จึงทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญฯขาดทุนเกือบ 2 เท่าของมูลค่าหุ้นในสหกรณ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าหุ้นของสหกรณ์ไม่มีมูลค่า และติดลบมาตลอด

"ในส่วนของสมาชิกที่นำเงินมาลงทุนกับสหกรณ์ในที่ประชุมสหกรณ์เรื่องจะนำเงินไปลงทุนค้าตลอดเตอรีก็ยกมือท่วมท้น ทุกวันนี้เสมือนว่าเงินที่ซื้อหุ้นของสหกรณ์เป็นการลงทุนและขาดทุนด้วยกัน ราคาหุ้นที่มีจริงเป็นศูนย์ สหกรณ์ก็ช่วยเหลือไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นการลงทุน สหกรณ์เองก็ต้องพึ่งตัวเอง ในส่วนที่สมาชิกที่เกษียณไปแล้วและยังมีหนี้ค้างอยู่กับสหกรณ์ ขอให้ลดการหักเงินเดือนให้น้อยลง กรณีนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์จะให้ลดลงไม่ได้" ว่าที่ ร.ท.ยุทธชาติ

พล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ทราบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาแห่งนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่ กับ ศธ. แต่ขึ้นอยู่ กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งกีดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีกฎหมายกำกับดูแลอยู่แล้ว หากพบว่าสหกรณ์เหล่านี้กระทำความผิด ก็เป็นสิทธิของครูเกษียณแต่ละคนว่าต้องการดำเนินการอย่างไร หากได้รับความเสียหายจริง สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่ง เพื่อให้ศาลวินิจฉัยความผิดต่อไป

จัดวิ่งเพื่อสุขภาพบริโภคอาหารปลอดภัย22-23ธ.ค.นี้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย Great Food Good Run 2018 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สภาวะ

สำหรับกิจกรรมนี้จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการมีกิจกรรมทางกาย พร้อมเลือกบริโภคอาหารที่ดีจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรนวัตกรรม ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ คุุชลาสัย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุน สสส. กล่าวว่า จากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ กว่า 14 ล้านคนต่อปี เสียชีวิตกว่า 800,000 คนต่อปี สาเหตุสำคัญเกิดจากการดำเนินชีวิตที่ขาดการมีกิจกรรมทางกาย รับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด สสส.จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานเพื่อสร้างสังคม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในชีวิตประจำวัน ซึ่ง “ออวิ่ง” เป็นกิจกรรมทางกายที่ทำได้ง่ายและมีผลประโยชน์ ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย และลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรค NCDs หากคนไทยมีกิจกรรมทางกาย



เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย Great Food Good Run 2018 จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการมีกิจกรรมทางกาย พร้อมเลือกบริโภคอาหารที่ดีจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ คุุชลาสัย

ที่เพียงพอจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตจากโรค NCDs ได้ถึง 11,129 รายต่อปี และลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 5,977 ล้านบาท

“ที่ผ่านมาการทำงานด้านการป้องกันโรค NCDs ทั้งในเชิงนโยบาย การรณรงค์สร้างความตระหนัก และการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยองค์การอนามัยโลกยกให้ประเทศไทยมีการดำเนินงานที่ก้าวหน้าเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 3 ของโลกร่วมกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือในการทำงานของสสส.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย อย่างไม่รู้จบตามจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงาน และภาคีที่ครอบคลุม

ทั่วประเทศ ดังนั้นนำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย เพื่อรวมพลังรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในเรื่องการออกกำลังกายและการเลือกบริโภคอาหารที่ดี ด้วยสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรนวัตกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ ประเภทสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและสามารถขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพอีกด้วย ภายใต้โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ และบริโภคอาหารปลอดภัย Great Food Good Run ที่จะจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

รองนายกฯ กล่าวต่อว่า สำหรับงานเดิน-วิ่ง Great Food Good Run 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-5 พฤศจิกายน 2561 ที่เว็บไซต์ www.thaijogging.org โดยในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 มีกิจกรรมจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรนวัตกรรม จำนวน 50 บูธ และในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม งานเดิน-วิ่ง Great Food Good Run ซึ่งถ้วยรางวัลของฯลฯ นายกรัฐมนตรี นี้แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 10 กม. 5 กม. และ 3 กม. นักวิ่งทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่ง เหรียญที่ระลึก และถุงผ้า "Great Food Good Run" ภายหลังเข้าเส้นชัย ผู้สนใจร่วมงานสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน นี้ ทาง www.thaijogging.org หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ Great Food Good Run รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่สถานสงเคราะห์คนชรา 12 แห่ง ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนสังคมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรงที่มาจากบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์



การสร้างเชื่อมั่น เป็นหน้าที่
ของผู้ผู้นำ.....● หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ยักษ์ใหญ่สารพัดสี จำหน่ายมากที่สุดของ
ประเทศ ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่
28 ตุลาคม 2561.....● “ธนูเทพ”
รายงานตัวรับใช้ท่านผู้อ่าน...ในหัวง

หัวเลี้ยวหัวต่อเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. ปักธงเบื้องต้นจะให้มีการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562
ต้องสั้นไหวเล็กน้อย เมื่อ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
กำหนดทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ (PAT) เข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนมัธยมปลาย ช่วง 23-26 ก.พ.2562
ทับซ้อนกับ วันเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 จนกลายเป็นประเด็นร้อนในแง่
ปิดกั้นคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 18 ปี กว่า 6 ล้านคน ไม่ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
แถมเลยเถิดไปถึงขั้นที่ว่า รัฐบาล คสช. อาจใช้เหตุนี้เป็น
ข้ออ้างเพื่อ เลื่อนวันเลือกตั้ง ออกไปอีก...ทำให้
นายกฯประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม รวมทั้ง ดร.วิษณุ
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ต้องสยบข่าว
ยืนยันจะไม่เลื่อนวันเลือกตั้ง หากการสอบ GAT และ PAT
ทับซ้อน ก็ต้องเลื่อนวันสอบ เพื่อให้ให้นักเรียนอายุ 18 ปี
ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามสิทธิ...ถือเป็นแนวทาง
แก้ปัญหาที่ตรงจุด จนพวกที่จ้องหาเรื่อง ถล่มรัฐบาล
ต้อง หน้าม่านไปตามๆกัน.....● อืม...ใช้คน
ได้ถูกฝาถูกตัวและถูกเวลา เมื่อ นายกฯประยุทธ์ แต่งตั้ง
“หนุ่มบี” พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายก-
รัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็น โฆษกประจำสำนักนายก-
รัฐมนตรี ทำหน้าที่โทรโข่งรัฐบาล แทน “เสธ.ไก่อู”

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ที่จะโอนย้ายไปเป็น อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ แบบเต็มตัว... “ธนูเทพ” มองการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลครั้งนี้ เป็นผลดีต่อ รัฐบาล ในห้วงเข้าโหมดเลือกตั้งเพราะได้คนทันเกมมาช่วยตอบโต้ประเด็น การเมือง ที่จะต้องโดนนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามสาดอาวุธเข้าใส่ในช่วงเปิด สนามเลือกตั้ง อีกทั้งยังช่วยลดโทนของ รัฐบาลทหาร ที่จะแปลงโฉมลงสนาม เลือกตั้งในนาม พรรคพลังประชารัฐ...ปรับตัวสร้างความกลมกลืน ก่อนไป ขอละแนนเสียงจากประชาชนเพื่อไปต่อ.....● ผ่างๆ...เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ห้วงใกล้เลือกตั้งเป๊ะ วันจันทร์นี้ นายกฯประยุทธ์ นำทีม กรม. ตรวจราชการภาคเหนือที่ จ.พะเยา และวันอังคาร ประชุม กรม.สัญจร ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย เรื่องเนื่องงานการพัฒนาพื้นที่นั้น ได้แน่นอน แต่สิ่งที่ต้องลุ้น คือ กระแสตอบรับ จาก พี่น้องชาวเหนือ ที่จะ ช่วยสะท้อนถึงประเด็น ความเห็นต่างทางการเมือง และปัญหา สี่เสือ เจือจาง ลงหรือไม่ ความสามัคคีปรองดองเพื่อการเดินหน้าประเทศอยู่ในจุดที่น่า พอใจแค่ไหน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อคะแนนนิยมของ พรรคการเมือง ที่ประกาศหนุน พล.อ.ประยุทธ์ ให้กลับมาเป็นนายกฯ อีกรอบ...พูดง่ายๆ เสียงดี ต้องมีคะแนนด้วยถึงจะไปรอด.....● อืม...ถือเป็นเซอร์ไพรส์ เล็กๆ เมื่อ “บ๊ิกบัง” พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตหัวหน้าพรรคมาตุภูมิ และอดีตประธาน คมช. หอบลูกทีมจากพรรคเก่า มาสมัครเป็นสมาชิก พรรคชาติไทยพัฒนา...งานนี้ กัญจนา ศิลปอาชา ที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้า พรรคชาติไทยพัฒนาคนใหม่ บอกการที่ พล.อ.สนธิ มาร่วมงานกับพรรค ก็เพื่อช่วยขยายฐานไปสู่ภาคใต้ และมีอีกหลายกลุ่มการเมืองที่ติดต่อเข้ามา ร่วมงาน ที่สำคัญการทำงานการเมืองในฐานะหัวหน้าพรรคจะเน้นเรื่อง การถือ สัจจะ สร้างมิตรมากกว่าสร้างศัตรู ส่วนจะจับขั้วกับพรรคใดหลัง เลือกตั้งขึ้นอยู่กับพิจารณาของแกนนำพรรค...ลีลาพลีวสมกับเป็น ลูกสาวมังกรสุพรรณฯ.....● สักดิ์ฤทธิ สักดิ์คำ รอง ผวจ.นครราชสีมา และ อุเทน วิภาณูรัตน์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 3 เป็นประธานงานเลี้ยง

พบปะสังสรรค์ “ปทุมคงคาอีสาน ตุ่มโหม วัฒนธรรม.....● 09.00 น. อนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
ครั้งที่ 2” ที่บ้านสวนสงวนสุข รีสอร์ท สหกรณ์ ขอเชิญพี่น้องชาวปัตตานี ร่วมงาน “รวมพลคนตานี” ปัตตานีรำลึก ครั้ง
วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 10 พ.ย. ที่ 12 ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ถนนกาญจนาภิเษก เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ.....●
11.00 น. จองโตะร่วมงานก่อน 5 พ.ย. 12.00 น. พล.ต.ต.อังกูร พูลเจริญ รอง ผบช.ภ.2 เป็นประธานทอดกฐิน
ติดต่อ คุณเอ็กซ์ 09-3647-2673 สร้างพระอุโบสถวัดเขาพริก ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทรา ปิด
.....● หนังสือวางแผง... เมือง กิจกัญญา แจ้งข่าว.....● 18.00 น. ฉลองสมรส ปรีดาไพศาลเจริญ-
มรณะ Dark Hollow John Connolly วงศ์ ลูกสาว วีระ-โสภณ ไพศาลเจริญวงศ์ กับ ไมเคิล หวังบุญสัมฤทธิ์
เขียน กานต์สิริ โรจนสุวรรณ แปล... ลูกชาย ชาลี-รัชนี หวังบุญสัมฤทธิ์ ที่แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท
เรื่องลึกลับรอบโลก เอเลี่ยนมิติพิสดาร เอรารวัณ กรุงเทพฯ.....● 18.30 น. ฉลองสมรส กชพร ปิยะวุฒิ-
เรื่องและภาพโดย จตุรงค์ จิตวัฒนา- นันท์ กับ รุ่งโรจน์ นาคนวล ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิลฯ.....●
ธรรม และ สมภพ สมสา.....● 16.00 น. พระราชทานเพลิง คุณแม่บุญรัตน์ รัตนสุบรรณ มารดา ศักดา
สังกมวันอาทิตย์...08.30 น. พล.ต.อ. และ ทรงชัย รัตนสุบรรณ วัดแหลมใต้ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา.....●
วุฒิ พัวเวส อดีตครอง ผบ.ตร. ร่วมกับ ศพ พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังกพงศ์ สนช. ตั้งศาลาลากษณาประดิษฐ์
นรด. 27 และ สมาคมผู้นิยมพระเครื่อง วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ถึง 1 พ.ย. และบรรจุศพ.....● ศพ เดชา
พระบูชาไทย จัดงานประกวดอนุรักษ์ เดชส์อนันต์ สามี เพ็ญศรี เดชส์อนันต์ อยู่ศาลา 16 วัดธาตุทอง สวดถึง
พระบูชา พระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ 31 ต.ค. 19.00 น. ฉาปนกิจ 1 พ.ย. 14.00 น.●



CPF ยกกระดับคอนแท็คฟาร์มไก่เนื้อ พัฒนาแรงงานตามมาตรฐานสากล



นายปรีโสทัต ปุณณภูมิ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนเกษตรกรคอนแท็คฟาร์มให้นำแนวปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานในฟาร์มสัตว์ปีก หรือ Good Labour Practices-Poultry Thailand (GLP- Poultry Thailand) ไปประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปี 2560 และในปีนี้ บริษัทได้จัดตั้งทีมงานตรวจติดตามภายในที่ผ่านการอบรมจากสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าตรวจประเมินและช่วยให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเจ้าของฟาร์มที่อยู่ในระบบคอนแท็คฟาร์มซีพีเอฟ เพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรมีความเข้าใจและดูแลแรงงานในฟาร์มของตนเองถูกต้องสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้บรรจุหลัก GLP อยู่ในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ (Good Agriculture Practices for broiler farms : GAP) ด้วย

“ตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา ทีมงานตรวจติดตามการประยุกต์ใช้ GLP ของบริษัทเข้าตรวจประเมินฟาร์มไก่เนื้อของเกษตรกรคอนแท็คฟาร์มทั่วประเทศไปแล้วกว่าร้อยละ 80 ซึ่งส่วนใหญ่มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลัก GLP ได้อย่างถูกต้อง และพร้อมส่งเสริมเกษตรกรเจ้าของฟาร์มที่มีศักยภาพสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยจากกระทรวงแรงงานต่อไป ซึ่งการได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย หรือ มรท.8001-2010 (Thailand Labour Standard : TLS 8001-2010) จะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”

'พาณิชย์'เร่ง3เดือนแก้ราคาเกษตร

กรุงเทพธุรกิจ ● “สนธิรัตน์”สั่งเตรียมแผนแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำช่วง 3 เดือน ช่วยเกษตรกรสวนปาล์ม มัน สับปะรด กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอ ครม.เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวโพดหลังนา 5 จังหวัด

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สั่งการให้กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และหน่วยงานในภูมิภาคเร่งผลักดันเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่เหลือของปีนี้ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรใน 3 แนวทาง คือ 1.ให้พาณิชย์จังหวัดสำรวจและจัดทำแผนบริหารจัดการพืชเกษตรในจังหวัด ซึ่งเน้นสินค้าที่กำลังเกิดปัญหาในระยะ 3 เดือนนี้ เพื่อเตรียมวางแผนแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด และราคาตกต่ำ

สำหรับ มะพร้าวที่ตกต่ำจะเสนอ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรที่ จ.เชียงใหม่ กำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม ส่วนปัญหาราคาปาล์มตกต่ำจะเสนอคณะกรรมการน้ำมันปาล์ม และปาล์มน้ำมันในสัปดาห์หน้า เพื่อผลักดันมาตรการดูดซับปาล์มน้ำมันล้นตลาด และข้าวเปลือกจะเร่งรัดดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการข้าว (นบข.)

ส่วนสับปะรดที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาด ได้เร่งหาแหล่งรับซื้อและแปรรูป และมันสำปะหลังที่ผลผลิตจะออกเดือน พ.ย.นี้ เตรียมมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไว้แล้ว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คาดว่าไม่มีปัญหา ราคา เพราะผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอ

2.แนวทางลดค่าครองชีพและดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งในเดือน พ.ย.นี้ จะเปิดตัวโครงการลดค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ร้านค้าโชห่วยที่มีการเชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้าและผู้ขนส่งสินค้า โดยใช้แอปพลิเคชันส่งสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต 3.ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกับการค้า

“การลงทุนนี้ไม่ใช่เป็นการหาเสียง หรือมีอะไรพิเศษต้องทำภายใน 3 เดือนแต่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมุ่งเน้นเพิ่มรายได้เกษตรกรและท้องถิ่น ลดภาระค่าครองชีพ”

นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ จะขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพด นอกเหนือจังหวัดเป้าหมายที่กำหนดไว้เดิม 33 จังหวัด ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ที่ปัจจุบันมีจำนวน 954,102.25 ไร่ เกษตรกร 109,502 ราย ใน 33 จังหวัด โดยอยู่ระหว่างสำรวจเพิ่ม 5 จังหวัด คือ มุกดาหาร, ยโสธร, อำนาจเจริญ, เลย และเชียงใหม่ รวมพื้นที่ 40,000 ไร่ ซึ่งจะพิจารณาร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยก่อนในวันที่ 30 ต.ค.นี้ ก่อนเสนอ ครม.

ครูเลยช็อกส่งหุ้นเงินออมสูญ อ้างลงทุนค่าลอตเตอรี่เจ๋งยับ

กลุ่มครูสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ.เลย โวยถอนหุ้นหวังใช้ยามเกษียณ กลับเหลือค่า เป็นศูนย์เหตุเจ๊งแชร์ลอตเตอรี่ (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

ครูเลย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเลย มีตัวแทนครูเกษียณราชการมาร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ.เลย ได้ลงทุนซื้อหุ้นสหกรณ์เพื่อเป็นเงินออม โดยหักเงินเดือนทุกเดือนระหว่างรับราชการ เมื่อเกษียณอายุราชการจะถอนหุ้นเพื่อนำเงินออมมาใช้จ่ายและนำไปหักใช้หนี้เงินกู้ สอบถามไปยังผู้บริหารสหกรณ์กลับได้รับคำตอบว่าหุ้นมีสภาพเป็นศูนย์แล้ว

นางธนพรพรรณ ศรีมังคละ ข้าราชการครูบำนาญหนึ่งในตัวแทนกลุ่มดังกล่าว กล่าวว่า เพิ่งเกษียณอายุราชการช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา และรับเงินเดือนข้าราชการบำนาญครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ประมาณ 39,000 บาท จากปกติตอนรับราชการรับเงินเดือนละ 60,000 กว่าบาท เงินบำนาญจำนวนดังกล่าวไม่พอค่าใช้จ่ายและใช้หนี้ของสหกรณ์ ตอนนั้นตนและเพื่อนได้รับความเดือดร้อนมาก เนื่องจากหลังเกษียณอายุราชการก็ไม่มีสิทธิจะกู้ได้อีกต่อไปได้ “พวกเราในขณะรับราชการได้ซื้อหุ้นของสหกรณ์ไว้เพื่อหวังเก็บเป็นเงินออมหลังเกษียณราชการไป และก็ถูกหักเงินเดือนค่าหุ้น ค่าเงินกู้ไปทุกเดือน ก็ไม่เดือดร้อนนัก แต่มาตอนนี้พวกเราที่เป็นข้าราชการเกษียณที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์มีอยู่ประมาณ 200 คน หลังจากเกษียณเงินที่เคยรับจาก 60,000 กว่าบาท เหลือแค่ 30,000 กว่าบาท คงไม่พอค่าใช้จ่ายแน่เพราะต้องถูกหักจากสหกรณ์ในส่วนเงินที่เคยกู้มา จึงไปพบเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์อยาก

จะเอาเงินหุ้นที่มีไว้จำนวน 590,000 กว่าบาท มาหักเป็นค่าใช้จ่ายที่เคยกู้ไปจำนวนหนึ่ง และเหลือหุ้นไว้สัก 1 เปอร์เซ็นต์ก็พอ เพื่อนที่เกษียณพร้อมกันแต่เขาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย (สหกรณ์ครูประถม) เขาก็เอาเงินออมที่เก็บไว้ไปใช้หนี้ที่กู้มา เพื่อให้เงินที่จะส่งสหกรณ์ลดลง เงินเดือนจะได้เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในประจำวัน เราเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ.เลย ก็อยากจะทำเหมือนเพื่อนบ้าง แต่หุ้นกลับเป็นศูนย์” นางธนพรพรรณกล่าว

นางธนพรพรรณกล่าวว่า เมื่อเข้าปรึกษาเพื่อนหุ้นกับผู้บริหารของสหกรณ์ได้รับคำตอบว่าเงินออมหรือเงินหุ้นได้มีสภาพเป็นศูนย์ไปแล้ว ไม่มีเงินเหลือ เนื่องจากขาดทุนแชร์ลอตเตอรี่ จึงทราบว่าที่ตนและเพื่อนออมมาทั้งชีวิตในบัญชีของสหกรณ์ไม่เหลือแล้ว นอกจากนั้นเพื่อนๆ พี่ๆ ที่เกษียณก่อนหน้านั้นก็โดนเหมือนกันหมด บางรายต้องกู้เงินร้อยละ 10 มาใช้จ่าย อีกทั้งเงินที่กู้ไปกับสหกรณ์ก็ยังคงต้องใช้หนี้เหมือนเดิม

“พวกเราเดือดร้อนกันมาก หลังเกษียณจะอยู่ได้อย่างไร อยากจะวิ่งวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งภาครัฐลงมาดูแลความเดือดร้อนของข้าราชการเกษียณบ้าง” นางธนพรพรรณกล่าว

ด้านว่าที่ ร.ท.ยุทธชาติ ไชยบุตร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ.เลย กล่าวว่า เป็นปัญหาสะสมมาตั้งแต่ปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญได้ไปทำสัญญาโครงการสลากลอตเตอรี่ ประกอบด้วย โครงการที่ 1 มูลค่าการลงทุน 445 ล้านบาท และโครงการที่ 2 มีมูลค่า 365 ล้านบาท โครงการที่ 3 มูลค่า 445 ล้านบาท หลังจากนั้นได้มีการระดมทุนค้าขายลอตเตอรี่ โดยที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกในปี 2553 มีมติให้ค้าสลากจำหน่ายเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก ต่อมานายทะเบียนสหกรณ์คืออภิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งให้ระงับโครงการดังกล่าว เพราะวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่สามารถจะค้าขายได้ และผิด พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 ขณะเดียวกันบริษัทคู่ค้ากลับไม่ส่งลอตเตอรี่ให้กับสหกรณ์ กรณีนี้สหกรณ์ได้ฟ้องบริษัทคู่ค้า และชนะคดีมาแล้วมูลค่าเสียหาย 1,200 ล้านบาท จึงทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญขาดทุนเกือบ 2 เท่าของมูลค่าหุ้นในสหกรณ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าหุ้นของสหกรณ์ไม่มีมูลค่า และติดลบมาตลอด

“ในส่วนของสมาชิกที่นำเงินมาลงทุนกับสหกรณ์ในที่ประชุมสหกรณ์เรื่องจะนำเงินไปลงทุนค่าลอตเตอรี่ก็ยกมือท่วมหัว ทุกวันนี้เสมือนว่าเงินที่ซื้อหุ้นของสหกรณ์เป็นการลงทุนและขาดทุนด้วยกัน ราคาหุ้นที่มีจึงเป็นศูนย์ สหกรณ์ก็ช่วยเหลือไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นการลงทุน สหกรณ์เองก็ต้องฟื้นฟูตัวเองในส่วนที่สมาชิกที่เกษียณไปแล้ว และยังมีหนี้ค้างอยู่กับสหกรณ์ ขอให้ลดการหักเงินเดือนให้น้อยลง กรณีนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์จะให้ลดลงไม่ได้” ว่าที่ ร.ท.ยุทธชาติ

พล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ทราบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาแห่งนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ศธ. แต่ขึ้นอยู่กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งกวดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีกฎหมายกำกับดูแลอยู่แล้ว หากพบว่าสหกรณ์เหล่านี้กระทำความผิด ก็เป็นสิทธิของครูเกษียณแต่ละคนว่าต้องการดำเนินการอย่างไร หากได้รับความเสียหายจริง สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่ง เพื่อให้ศาลวินิจฉัยความผิดต่อไป

มุม ข้าราชการ 'ซี.12'

สิ้นสละเทือนวงการพอสมควรสำหรับการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลในวงการข่าวสารภาครัฐ โดย พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด หรือ โฆษกไก่คู่ พันจากตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเดียวและรอกระบวนการโอนจากความเป็นข้าราชการทหาร มาเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เต็มตัว ส่วน โฆษกใหม่ยกให้ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ที่ทั้ง ประชาธิปัตย์ มาชบ รวมพลังประชารัฐ และว่ากันว่าทำงานเข้าตา บิ๊กคู่เข้าไปรับภาระแทนงานนี้ จะออกหัวออกก้อยอย่างไรไม่ยากที่จะรู้... ● การจัดตั้งกระทรวงใหม่ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ชบเขาไประยะหนึ่งตอนนี้เริ่มคึกคักขึ้นมาอีกหนหนึ่งเมื่อ ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ที่เป็น เครื่องมือในการจัดตั้งหรือยุบส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม ผ่านเข้า ครม. รอขั้นตอนส่งต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นับว่าการดำเนินการครั้งนี้ มีใช้การเพิ่มกระทรวงใหม่เป็นกระทรวงที่ 21 แต่ใช้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นฐานควบรวมหน่วยงานแบบเดียวกับที่เปลี่ยนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่รู้จักกันในนามกระทรวงไอซีที เป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม... ● การโยกย้ายที่เข้า ครม. เมื่อวันอังคารมี กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงชากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง 3 ราย คือ พันตำรวจโทวรรณพงษ์ ฤษริกษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็น ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์

รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม... ● ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการแต่งตั้ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 3 ราย คือ นายวราวุธ ชูธรรมธัช จากรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางอุมาพร พิมลบุตร จากรองอธิบดีกรมประมง นายปราโมทย์ ยาใจ จากรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน... ● นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอให้ นายสนธิ อักษรแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แทน นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการเดิมที่ลาออกจากตำแหน่ง... ● ที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนัก 1 ราย คือ รัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้องถิ่น เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ... ● หลังจากเกษียณอายุราชการออกไปอย่างสมความภาคภูมิใจ อภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น อธิบดีไอทอป เขียนหนังสือเล่มหนึ่งบอกเล่าเส้นทางชีวิต ตั้งแต่วัยเด็ก วัยเรียน และการรับราชการ ได้อย่างน่าติดตาม ทั้งช่วงการเป็นปลัดอำเภอ เข้ามาส่วนกลางเป็นประจำแผนกเลขานุการหน้าห้องหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้ตรวจราชการกรม ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนเข้ามาเป็นอธิบดี หนังสือเล่มเล็กนี้ใช้ชื่อว่า อธิบดี OTOP อภิชาติ โตดิลกเวชช์ มีวางจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปเล่มละ 150 บาท อ่านแล้วยังประทับใจตอนขี้นักไปกลับส่วนตัว ฮาร์เลย์ เดวิดสัน ไปตรวจพื้นที่ภูมิประเทศทุกตรอกซอกซอยแล้วเอามาวางแผนป้องกันน้ำท่วมเมืองได้สำเร็จจนได้ฉายาว่าเป็น รองผู้ว่าฯ ฮาร์เลย์... ●

“ซี.12”